



Global UGRAD Frequently Asked Questions

For Thai Applicants

Global UGRAD FAQ



Q: โครงการ Global UGRAD คือโครงการอะไร?

A: โครงการ Global UGRAD เป็นโครงการแลกเปลี่ยน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ เรียนดี มีภาวะความเป็นผู้นำและจิตสาธารณะ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา



Global UGRAD FAQ



Q: ใครเป็นผู้ดำเนินการโครงการ Global UGRAD?

A: โครงการ Global UGRAD ได้รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงการต่างประเทศ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
และบริหารโดย World Learning ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

สำหรับประเทศไทย มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
(ฟูลไบรท์ ไทยแลนด์) เป็นผู้บริหารทุนและคัดเลือก
นักศึกษา โดยประสานงานร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา
ในกรุงเทพฯ



Global UGRAD FAQ



Q: โครงการ Global UGRAD ให้ทุนการศึกษาครอบคลุมอะไรบ้าง

A: ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลัก ดังนี้

- ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมการเรียน ที่มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน และค่าหนังสือเรียน
- ค่าประกันสุขภาพระหว่างร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ตัวเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ระหว่างจังหวัดในประเทศไทย ถึงเมืองปลายทางในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางทั้งขาไปและกลับ
- ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าใช้จ่ายการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง (ค่าเดินทางและที่พัก) ซึ่งจัดในกรุงเทพฯ



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้รับทุนสามารถเลือกได้หรือไม่ว่าจะเข้าร่วมโครงการในช่วงภาคการศึกษาใด?

A: ได้ นักศึกษาสามารถระบุได้ในใบสมัครว่ามีความสะดวกหรือพร้อมจะเข้าร่วมโครงการในภาคการศึกษาใดต่อไปนี้ (หรือทั้งคู่)

- ภาคการศึกษาต้น (Fall Semester: August – December) หรือ
- ภาคการศึกษาปลาย (Spring Semester: January – May)

ทั้งนี้ ทาง World Learning จะพยายามจัดให้ตามที่ระบุ แต่ไม่รับรองว่าจะได้ตามที่ขอ และหากต้องการเปลี่ยนแปลง จะต้องแจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบภายใน 3 วันหลังจากรับทราบผลการคัดเลือก



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้รับทุนสามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ World Learning ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารทุนนี้ ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้กำหนดมหาวิทยาลัย ให้กับผู้รับทุนเป็นรายบุคคล โดยดูจากความเหมาะสม ในสาขาวิชาที่เรียน และความสนใจของผู้สมัครที่ได้ กรอกไว้ในใบสมัครเป็นหลัก รวมถึงความพร้อมของ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาด้วย



Global UGRAD FAQ



Q: ขณะร่วมโครงการ ผู้รับทุนต้องลงเรียนวิชาอะไรบ้าง

A: ผู้รับทุนจะต้องลงเรียนเป็นนักศึกษาเต็มเวลา (full-time student) โดยลงเรียน 4 วิชา ดังนี้

- วิชาอเมริกันศึกษา 1 วิชา
(เช่น ประวัติศาสตร์/การเมือง/ดนตรี/ศิลปะ ฯลฯ)
- วิชาในสาขาวิชาเอก 2 วิชา
- วิชาเลือกอื่น ๆ 1 วิชา

และทำกิจกรรมสาธารณะอย่างน้อย 20 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้รับทุนสามารถโอนหน่วยกิตของวิชาที่ลงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา กลับมาที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่กำลังศึกษาอยู่ได้หรือไม่

A: อาจจะทำการโอนหน่วยกิตได้ในบางวิชาหรือไม่ได้เลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด ประमाण หรือระเบียบของทางคณะและมหาวิทยาลัยที่นักศึกษา กำลังศึกษาอยู่ โดยนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ดำเนินดำเนินการเทียบเนื้อหารายวิชาและติดต่อกับทางคณะต้นสังกัดเอง (ในกรณีที่เทียบโอนไม่ได้ อาจทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนจบช้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวกัน)



Global UGRAD FAQ



Q: เงื่อนไขของทุน Global UGRAD มีอะไรบ้าง?

A: เงื่อนไขของทุนที่ผู้สมัครควรทราบ มีดังนี้

- ผู้สมัครจะต้องเหลือเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว (ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ต้องไม่เป็นภาคการศึกษาสุดท้ายของการเรียนปริญญาตรี)
- ผู้รับทุนจะต้องทำ community service อย่างน้อย 20 ชั่วโมง ระหว่างร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้รับทุนต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีหลังจากจบโครงการแล้ว
- หลังจบโครงการ ผู้รับทุนต้องกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างน้อย 2 ปี ตามกฎของวีซ่าประเภท J-1 Exchange Visitor Program



Global UGRAD FAQ



Q: **วีซ่าประเภท J-1 Exchange Visitor Program คืออะไร?**

A: วีซ่าประเภท J-1 Exchange Visitor Program เป็นวีซ่าสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับการทำงานและการศึกษา

ผู้รับทุนนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎ two-year home-country foreign residency requirement นั่นคือ ต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยทันทีหลังจากจบโครงการ และจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นอย่างน้อย 2 ปี ก่อนที่จะขอวีซ่าประเภทการทำงานหรือวีซ่าครอบครัวได้

ทั้งนี้ ในช่วง 2 ปีนี้ ผู้รับทุนสามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เพื่อท่องเที่ยว ศึกษาต่อ หรือเข้าร่วมการประชุม แต่ไม่สามารถขอวีซ่าเพื่อไปทำงานเป็นลูกจ้างที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ (สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ J-1 Visa ได้ที่ <https://j1visa.state.gov/>)



Global UGRAD FAQ



Q: นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลสามารถสมัครทุนนี้ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ สำหรับประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องเป็นนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยในภูมิภาค หรือเป็นนักศึกษาที่สังกัดวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น

นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) ไม่สามารถสมัครได้

ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนี้ได้ ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหรือในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล



Global UGRAD FAQ



Q: นักศึกษาที่มีความพิการหรือทุพพลภาพ สามารถสมัครทุนนี้ได้หรือไม่

A: ได้ นักศึกษาที่มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย แต่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถสมัครทุนนี้ได้ ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภูมิภาคหรือในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล



Global UGRAD FAQ



Q: นักศึกษาในคณะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ สมัครทุนนี้ได้หรือไม่?

A: ได้ นักศึกษาในทุกสาขาวิชาสามารถสมัครทุน Global UGRAD ได้

แต่ในบางสาขาวิชา เช่น กฎหมาย แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัส/รักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ที่ใช้ในการ
ทดลอง อาจจะมีข้อจำกัดในการลงเรียนวิชาเอกตามสาขาข้างต้น
หากได้รับการคัดเลือกให้ร่วมโครงการ นักศึกษาอาจต้องลงเรียน
ในวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับวิชาเอกแทน



Global UGRAD FAQ



Q: นักศึกษาปี 1 สามารถสมัครทุนนี้ได้หรือไม่?

A: ได้ ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยมีข้อแม้ว่า เกรดของเทอมที่ 1 จะต้องออกครบทุกวิชา ภายในวันที่ปิดรับสมัคร และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป



Global UGRAD FAQ



Q: นักศึกษาปี 4 ในหลักสูตร 4 ปี สามารถสมัครทุนนี้ได้หรือไม่?

A: ไม่ได้ เพราะผู้สมัครกำลังเรียนในชั้นปีสุดท้ายของการเรียนระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครจะต้องเหลือระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว



Global UGRAD FAQ



Q: นักศึกษาปี 4 ในหลักสูตร 5 ปี สามารถสมัครทุนนี้ได้หรือไม่?

A: ได้ เพราะยังไม่ใช่ปีสุดท้ายของการเรียนระดับปริญญาตรี

ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และเหลือระยะเวลาอีกอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว



Global UGRAD FAQ



Q: นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่สูง สามารถสมัครได้หรือไม่?

A: ผู้สมัครทุกคน ไม่ว่าจะศึกษาอยู่ในชั้นปีใด จะต้องมี
เกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 2.50 เพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกในขั้นต้น



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษแนบพร้อมกับใบสมัครหรือไม่?

A: ในขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครยังไม่จำเป็นต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ แต่หากเคยสอบ TOEFL iBT หรือ IELTS แล้ว และผลสอบยังไม่หมดอายุ ให้แนบสำเนา Score Report พร้อมใบสมัครด้วย (รับเฉพาะคะแนน TOEFL iBT และ IELTS เท่านั้น ไม่รับ TOEIC)

(ถ้าไม่มีคะแนน ก็ไม่ต้องส่งเอกสารฉบับนี้)



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้สมัครต้องเก่งภาษาอังกฤษไหม?

A: ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเทียบเท่าเจ้าของภาษา แต่ควรมีทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ที่...

- ✓ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันทั่วไปได้
- ✓ เข้าใจและร่วมเรียนในห้องเรียนกับนักเรียนอเมริกันในระดับมหาวิทยาลัยได้



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนในต่างประเทศแล้ว
สามารถสมัครทุนนี้ได้หรือไม่

A: สามารถสมัครได้ แต่คณะกรรมการจะพิจารณาให้
ความสำคัญในลำดับต้น ๆ แก่ผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์
หรือมีประสบการณ์น้อยมาก ในการเดินทางหรือรับทุน
ไปต่างประเทศ (ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ ระยะสั้นและระยะยาว)



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้สมัครจำเป็นต้องเป็น “เด็กกิจกรรม” หรือไม่?

A: ไม่จำเป็น แต่การร่วมกิจกรรมเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างให้นักศึกษามีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา และมีความเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในทุกองค์กร

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมองคุณสมบัติของผู้สมัครโดยรวม ร่วมกับเรียงความและจดหมายแนะนำ/รับรอง ในการพิจารณาคัดเลือก มิได้ดูเกรดเฉลี่ย คะแนนภาษาอังกฤษ หรือกิจกรรมเพียงอย่างเดียว



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้ที่สนใจสามารถสมัครทุนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างไร?

A: นักศึกษาไทยที่ต้องการสมัครแข่งขัน สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดประกาศการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครได้ที่

<http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/>

**ผู้สนใจควรอ่านรายละเอียดในเอกสารทุกฉบับให้เข้าใจก่อนสมัคร **



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าคัดเลือกนักศึกษาในโครงการ Global UGRAD Program ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ได้เมื่อไหร่?

A: สำหรับรอบปีการศึกษา 2021-2022 มุลนิธิฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ตามเวลาในประเทศไทย โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้ 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้อง submit เอกสารทั้งหมด ภายในวันปิดรับสมัคร หากเลยกำหนดแล้ว ระบบจะปิดการรับสมัคร และผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือพิมพ์เอกสารของตนเองได้



Global UGRAD FAQ



Q: ผู้สมัครจำเป็นต้องส่ง Portfolio หรือไม่?

A: ไม่จำเป็น เพราะ Portfolio เป็นเพียงส่วนเพิ่มเติมของใบสมัครเท่านั้น แม้ผู้สมัครจะมี Portfolio แต่สามารถเลือกที่จะส่งหรือไม่ก็ได้ ไม่มีผล ต่อการพิจารณา

หากนักศึกษาเรียนในด้านศิลปกรรม/สถาปัตยกรรม หรือนักศึกษามีผลงานด้านการเขียน โคร่งงาน หรือผลงานอื่น ๆ ที่โดดเด่นพิเศษ และไม่ใช่ประกาศนียบัตร สามารถรวบรวมผลงานและอัปโหลด Portfolio ในระบบออนไลน์ได้ (โดยมีความยาวไม่เกิน 10 หน้าและรวมเป็น PDF 1 ไฟล์)



Global UGRAD FAQ



Q: ส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์เอกสารได้

A: นักศึกษาไทยจะต้องกด submit application และพิมพ์เอกสารจากระบบก่อนวันปิดรับสมัคร

หากเลขกำหนดแล้ว ระบบจะปิดการรับสมัคร และผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูล หรือพิมพ์เอกสารของตนเองได้ และทางมูลนิธิฯ ไม่สามารถพิมพ์เอกสารให้ได้ เนื่องจากการปิดระบบรับสมัครเป็นการดำเนินการจากหน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกา



Global UGRAD FAQ



Q: ส่งใบสมัครออนไลน์แล้ว แต่ทำไมไม่มีชื่อในการพิจารณา?

A: สำหรับประเทศไทย นักศึกษาจะต้องส่งใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ และ พิมพ์ใบสมัครจากระบบพร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อส่งฝ่ายต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัยในการคัดเลือกระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นทางมหาวิทยาลัย จะคัดเลือกนักศึกษาเพื่อส่งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ มหาวิทยาลัยให้ทางมูลนิธิฯอีกต่อหนึ่ง ทางมูลนิธิฯ จะเชิญส่วนหนึ่งของ นักศึกษาที่มีรายชื่อจากมหาวิทยาลัยมาสัมภาษณ์เท่านั้น (ไม่ใช่ทุกคนที่ สมัครจะได้เข้าสัมภาษณ์)

ทางมูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ส่งให้มูลนิธิฯ โดยตรงจากมหาวิทยาลัยต้นสังกัดภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น



Global UGRAD FAQ



Q: การคัดเลือกผู้สมัครเป็นอย่างไร

- A:**
- รอบที่ 1 มหาวิทยาลัยทำการคัดเลือกเบื้องต้นภายในและส่งชื่อให้มูลนิธิฯ
 - รอบที่ 2 มูลนิธิฯ ทำการคัดเลือกเพื่อเชิญมาสัมภาษณ์
 - รอบที่ 3 คณะกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกตัวจริงและตัวสำรอง และเสนอชื่อให้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในนามประเทศไทย

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับกระทรวงการต่างประเทศ
ของสหรัฐอเมริกา และถือเป็นขั้นสุดท้าย



Global UGRAD FAQ



Q: หากผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ สามารถสมัครใหม่ในปีอื่น ๆ ถัดไป ได้หรือไม่?

A: ได้ ตราบใดที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสมัครใหม่ได้ในปีอื่น ๆ ถัดไป ไม่จำกัดรอบ

ทั้งนี้ หากผู้สมัครกลับมาสมัครใหม่ ไม่ควรใช้เรียงความเดิมและจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับเดิมมาสมัคร แต่ควรปรับปรุงเอกสารประกอบการสมัครโดยเฉพาะเรียงความให้ดีขึ้น หากพบว่ามี การนำเนื้อความในสมัครเดิมมาใช้โดยไม่มีการปรับปรุง มุลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่พิจารณาใบสมัครดังกล่าว



Global UGRAD FAQ



Q: หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถหาข้อมูลได้จากที่ใด

A: ผู้สนใจ สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ Global UGRAD โดยรวม และประสบการณ์ของผู้รับทุนที่ผ่านมาได้ที่:

<https://www.worldlearning.org/projects/global-ugrad/>

นักศึกษาไทยที่ต้องการสมัครแข่งขัน สามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับ รายละเอียดประกาศการรับสมัคร ขั้นตอนการสมัคร และ เอกสารประกอบการสมัครได้ที่:

<http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/>





Thanks!

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม นอกเหนือจาก FAQ นี้

สามารถติดต่อ คุณศุภวาริ ภัทราวณิชย์ ได้ที่ tusef@fulbrightthai.org หรือ 02-285-0581-2 ต่อ 106
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.30 น. – 16.30 น.

